



ประกาศกรมราชทัณฑ์

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)

ตามที่ได้มีประกาศกรมราชทัณฑ์ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุม
ผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) จำนวน ๕๘๕ อัตรา โดยดำเนินการรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบแข่งขันฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการ
สมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วน และได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามวัน เวลา ที่กำหนด และได้รับ
เลขประจำตัวสอบแล้ว ถือว่าเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) ทั้งสิ้นจำนวน ๕,๒๐๓ ราย ดังรายชื่อปรากฏตาม
เอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้เข้าสอบ ดังนี้

ผู้สมัครสอบที่เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือในระดับที่สูงกว่า
ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว สามารถใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ ดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องเข้าสอบเพื่อวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไปในครั้งนี้อีก และให้เข้าสอบเฉพาะการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนด

สำหรับผู้สมัครสอบที่ยังไม่ได้เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับวุฒิ
การศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. นั้น จะต้องเข้าสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปในครั้งนี้อีก และต้องเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามวัน เวลา
และสถานที่สอบ ตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนด

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบข้างต้นนี้ กรมราชทัณฑ์ ได้ประกาศตามเอกสารหลักฐาน
และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองไว้ในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม
และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครข้างต้น ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า
ผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่า
เป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรมราชทัณฑ์จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น
หรือกรณี que เข้าสอบไปแล้ว หรือเป็นผู้ที่สอบแข่งขันได้ ก็จะไม่มียสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือเรียกกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
เพราะถือว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศกรมราชทัณฑ์ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สำหรับผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ที่ได้ดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วน และได้ชำระ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามที่กำหนดไว้แล้ว แต่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตามประกาศนี้
ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้สมัครสอบและได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบและเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบนี้ ให้ยื่นหลักฐาน ได้แก่ เอกสารการสมัครสอบ หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม
ในการสมัครสอบ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

/ผ่านทาง...

ผ่านทาง recruitment.correct@gmail.com และติดต่อกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทร ๐ ๒๙๖๗ ๓๔๓๗ - ๘ ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ
หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ กรมราชทัณฑ์ จะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมต่อไป
ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่สามารถเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายรัชชัย ชัยวัฒน์)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมราชทัณฑ์